

## การนำเข้า/ส่งออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์มีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ (Sihanoukville Special Economic Zone : SSEZ) ของกัมพูชาเพิ่มสูงถึง 1.185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา



นาย Sin Chanthy ประธานสมาคมโลจิสติกส์ของกัมพูชากล่าวว่า แม้ว่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาบางแห่งมีมูลค่าสูงขึ้นเกินกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางแห่งมูลค่ากลับปรับตัวลดลงถึงจุดต่ำสุด ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าในภาพรวมของกัมพูชาที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าในบางประเภทกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังมีความต้องการของตลาด เช่น สินค้าเกษตร (ยกเว้นข้าวสาร) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจักรยาน เป็นต้น

ด้านนาย Lim Heng รองประธานหอการค้ากัมพูชากล่าวเสริมว่า แม้ว่าสถานการณ์ในกัมพูชาและหลายประเทศทั่วโลกยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 แต่การส่งออกของกัมพูชาในช่วง 6 เดือนแรกของปียังสามารถเติบโตขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกสินค้าเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจักรยาน ทั้งนี้ เนื่องจากกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (the Cambodia-China Free Trade Agreement : CCFTA) กับจีนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา และนาย Zhong Shan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และนาย Wang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เป็นพยานร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มกำลังการส่งออกไม่ใช่เพียงแต่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น แต่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของกัมพูชาในระยะยาวจากการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

SSEZ มีพื้นที่ 11.13 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Pou Thoeung ชุมชน Bit Training อำเภอ Prey Nop จังหวัดสีหนุวิลล์ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับบริษัทข้ามชาติจากทั่วโลก เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Jiangsu Taihu Cambodia International Economic Cooperation Investment Co Ltd และบริษัท Cambodia International Investment Development Group Co Ltd (CIIDG) โดยในปี 2563 SSEZ มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกอยู่ที่ 1.565 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.52 จากปี 2562 ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 SSEZ มีธุรกิจจำนวน 165 แห่ง สร้างงานในพื้นที่กว่า 30,000 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย โรงงานสิ่งทอ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โรงแก้ว สินค้าสำหรับเดินทาง ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์กีฬา รวมถึงโรงงานผลิตสินค้าอื่นๆ

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

## โอกาสหรือผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

๑) แม้ว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง ๗ เดือนแรกของปีนี้ แต่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ กลับมีมูลค่าฯ ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์มีการลงทุนจากจีนเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัว จึงมีการนำเข้าสินค้าเพื่อแปรรูปและส่งออกกลับไปยังจีนและตลาดอื่นๆ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนในกัมพูชา สามารถพิจารณา SSEZ เป็นทางเลือกหนึ่งในการหาทำเลสำหรับการผลิตสินค้า

๒) จีนยังถือเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่กัมพูชาจะได้รับจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตสินค้าเกษตรในไทยที่ส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันกับกัมพูชาควรรักษาคุณภาพ และพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง เพื่อรักษาตลาดในจีนที่คาดว่าจะนำเข้าสินค้าจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงใน CCFTA

ที่มา: The Phnom Penh Post

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

สิงหาคม 2564